

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ไตรมาสที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ของส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
เรื่องที่ ๑ : พัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า				
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศุลกากร				
๑.๑.๑ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๔.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบช.	ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล คำขอใบอนุญาต/ใบรับรองของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน	กรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ดำเนินการทดสอบระบบคำขอใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบ Single Form
๑.๑.๒ โครงการระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบช.	พัฒนาระบบแล้วเสร็จตามกำหนด และพร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบ และจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวผ่านระบบ NSW จัดทำ TOR (Term of Reference) และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๑.๒ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)				
๑.๑.๒ (๑) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	มีระบบการโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบใหม่	อยู่ระหว่างการหารือกับ กกม. ในประเด็นการให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เปิดหีบห่อเพื่อส่งรูปภาพประกอบการพิจารณาค่าภาษีอากร โดยไม่ต้องส่งหีบห่อกลับมายังส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สทท.
๑.๑.๒ (๒) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย สำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สทท.	มีรูปแบบของระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	คณะทำงานฯ จัดประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อรายงานความคืบหน้าและวางแผนการจัดทำระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure:SeCCP) ร่วมกับส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล (สนค.) เมื่อเดือน ก.พ. ๒๕๖๓
๑.๑.๒ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๑.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	มีระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ตามภาค ๔ ประเภทที่ ๕ และประเภทที่ ๖ แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) สำหรับจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๑.๒ พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย				
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๒.๙ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	<ul style="list-style-type: none"> - ออกระเบียบ/คำสั่งเพื่อรองรับการดำเนินการตามโครงการฯ - มีระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 	<p>คณะทำงานผ่านแดนอาเซียนฯ ได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ <p>รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการเอกชน ด้านศุลกากรมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๘-๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ และขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศกรมศุลกากรเรื่องระเบียบปฏิบัติเพื่อการรองรับการดำเนินการตามโครงการฯ</p>
๑.๒.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน	๓.๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ศทส.	ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะและร่างราคากลาง สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติแก้ไข ปรับปรุง TOR จาก คคค. กระทรวงการคลัง ขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุ (E-Bidding)
๑.๒.๓ การดำเนินงานการพัฒนากระบวนการรับชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านธนาคารและตัวแทนรับชำระ (Bill Payment)	๓.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	สลข.	<ul style="list-style-type: none"> - มีธนาคารและตัวแทนรับชำระเข้าร่วมโครงการ Bill Payment และลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดส่งให้หน่วยจัดเก็บรายได้ต่างๆ ทั่วประเทศนำไปติดตั้งที่บริเวณจุดบริการรับชำระของหน่วยงาน 	<p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อขอความร่วมมือให้ชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และ/หรือเงินประกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ด้วยแคชเชียร์เช็คตั้งแต่เดือน ม.ค.๒๕๖๒ - ม.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๐๐ ราย ๒. จัดประชุมเสวนาเชิญผู้ประกอบการที่ชำระค่าภาษีอากรฯ ด้วยแคชเชียร์เช็คสูงสุด จำนวน ๑๕๐ บริษัท รวมทั้งผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระผ่านระบบรูปแบบ X-stand และจัดส่งให้หน่วยงานจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณจุดบริการรับชำระของหน่วยงาน ๔. จัดส่งหนังสือเชิญชวนธนาคารพันธมิตรอีก ๑๒ ธนาคาร ให้เข้าร่วมโครงการ Bill Payment ซึ่งการพัฒนา ระบบของบางธนาคารต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Bill payment ๕. จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ศทส. สลข. และธนาคารฯ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการ Bill Payment ในการศึกษาและออกแบบระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.๑๒๓ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (e-Receipts Printing) และอยู่ระหว่างหารือกับ ศทส. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากเดิมที่พิมพ์ผ่านระบบ e-Tracking เปลี่ยนเป็นระบบ Stand Alone เพื่อรองรับปริมาณการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินโดยผู้ประกอบการที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร				
๑.๓.๑ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สสช.	มีการประสานงาน แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่ง ต่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ดำเนินการประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก และจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการใหม่ๆ ของกรมศุลกากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมศุลกากร นอกจากนี้ ได้ดำเนินการโครงการในเชิงรุกไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยการประสานงานไปยังสำนักงานศุลกากรภาค ให้จัดคณะทำงานพันธมิตรศุลกากรประจำสำนักงานศุลกากรภาค และจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. จัดงานสัมมนาหัวข้อ "การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ และ/หรือเงินประกันด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ" เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของการดำเนินโครงการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผลการประเมิน อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
๑.๓.๒ โครงการสิทธิประโยชน์สัญญา	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กสอ.	- จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ เจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ - รายงานสรุปประเด็นความ คิดเห็น/ปัญหา ของผู้ประกอบการ นักลงทุน ภาคเอกชน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ เข้าร่วม "โครงการสิทธิ ประโยชน์สัญญา" และผลการดำเนินโครงการฯ	คณะทำงานโครงการฯ ได้ประชุมหารือเลือกสถานที่ ที่จะจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ จัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในวันอังคารที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒ จัดในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันพุธที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสิบบาทถ้วน)
๑.๓.๓ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะทำงาน ร่วมภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ นำเข้า และส่งออก	ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ ที่ประชุมได้รับการแก้ไข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของประเด็นทั้งหมด	คณะทำงาน ครอ. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน ครอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ และสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมฯ โดยกรมฯ เห็นชอบลงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ให้ดำเนินการตามที่ คณะทำงานฯ เสนอ และมีหนังสือแจ้งเวียนคำริกรมฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามเสนอ

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๑.๓.๔ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	สลช.	- มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น (Clip) ที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมศุลกากร ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง - ปริมาณการรับรู้การบริการทางออนไลน์ของกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ดำเนินการเขียนบท (Script) ที่มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากร และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมศุลกากร โดยหัวข้อเรื่องที่ทำโครงการจัดทำ คือเรื่อง Clip Bill Payment และเรื่อง Customs Chatbot นายอากร และลงพื้นที่เพื่อจัดทำภาพยนตร์สั้น (Clip)
๑.๓.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	เจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมโครงการทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยจัดทำทิวทัศน์ภายในส่วนกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และดำเนินการค้นคว้า จัดเตรียมข้อมูลรวมทั้งจัดทำเอกสาร Power Point ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑.๓.๖ การดำเนินงานให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการศุลกากรของศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center)	๓.๔ เท่ากับ เป้าหมาย	สลช.	ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป เป็นรายเดือน	ให้ความรู้เรื่องการคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แก่เจ้าหน้าที่ Customs Care Center และแนะนำให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาในระบบ e-learning อย่างน้อย ๘ บทเรียน/๑ รอบการประเมิน และสรุปผลเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของกรมศุลกากรในไตรมาสที่ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๑.๓.๗ การดำเนินงานเผยแพร่ความรู้กฎหมายศุลกากรให้แก่ประชาชน	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	- มีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายศุลกากรให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี	ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ทหารอภัยหน่วยงานและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดการจัดโครงการอบรมกฎหมายศุลกากรเบื้องต้น และมีการดำเนินการ เช่น จองห้องประชุมเพื่อจัดโครงการอบรมฯ ๒. ได้มีการจัดทำและขออนุมัติโครงการฝึกอบรมกฎหมายศุลกากรเบื้องต้น เพื่อจัดบรรยายความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร” แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน โดยรุ่นที่ ๑ มีกำหนดจัดในวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ๓. จัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกฎหมายศุลกากรเบื้องต้น เพื่อจัดบรรยายความรู้ในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ไปยังสมาคม สภา และหอการค้าต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สมาชิกของหน่วยงาน และส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าอบรมให้แก่ กกม.

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
เรื่องที่ ๒ :พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านศุลกากร				
(๑) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ สิงขละบุรี	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
(๒) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๒๐ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๒ งวดงาน - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๒,๙๖๒,๗๘๑.๘๑ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๖,๙๐๕,๕๙๙.๕๓ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๕,๘๐๑,๗๘๙.๗๕ บาท - งวดงานที่ ๓๘ จำนวน ๖,๐๓๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๖,๕๑๒,๑๖๐.๗๑ บาท - งวดงานที่ ๘๗ จำนวน ๕,๑๐๙,๕๖๓.๓๗ บาท - งวดงานที่ ๓๔ จำนวน ๘,๔๓๕,๕๙๙.๕๓ บาท - งวดงานที่ ๓๖ จำนวน ๗,๖๑๔,๒๓๖ บาท - งวดงานที่ ๓๙ จำนวน ๑๓,๘๔๑,๗๗๗.๓๖ บาท - งวดงานที่ ๖๗ จำนวน ๘,๖๕๙,๐๖๙.๔๘ บาท - งวดงานที่ ๑๑๒ จำนวน ๑๙,๙๙๔,๙๔๘.๖๕ บาท โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๓) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)	๑.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ อรัญ ประเทศ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๑๐ งวดงาน) กรมศุลกากรได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดน (บ้านหนองเอี่ยน) เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓ ด้วยวงเงิน ๒๘๐ ล้านบาท และด้านฯ มีหนังสือถึงกรมฯ เพื่อขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ ปัญหาอุปสรรค กรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ล่าช้า ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
(๔) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรประจวบคีรีขันธ์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๔ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ประจวบฯ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๒๗ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีก จำนวน ๓ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑,๘๒๘,๗๕๘ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๑,๘๒๘,๗๕๘ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๒,๗๔๓,๑๓๗ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด้านฯ แจ้งผู้รับจ้างให้จัดหาแรงงานสำรองให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน</p>
(๕) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรระนอง	๒.๕ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ระนอง	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๔ งวดงาน) กำลังดำเนินงานงวดงานที่เหลือ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ด้านฯ ได้ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง</p>
(๖) โครงการก่อสร้างที่ทำการด้านบุคลากรท่าลี่และส่วนประกอบอื่น	๐.๖ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ท่าลี่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๒๐ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค การคำนวณค่างานของผู้ควบคุมงานไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถคำนวณเป็นผลดำเนินงานได้</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน</p>
(๗) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ ๒	๑.๘ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งวดงาน) ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๖ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๑,๓๕๘,๗๒๕ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๑,๙๐๒,๒๑๕ บาท - งวดงานที่ ๔๒ จำนวน ๑,๓๕๘,๗๒๕ บาท - งวดงานที่ ๔๓ จำนวน ๑,๓๕๘,๗๒๕ บาท - งวดงานที่ ๖๒ จำนวน ๔๘๙,๑๔๑ บาท - งวดงานที่ ๗๖ จำนวน ๕๔๓,๔๙๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขสัญญาจ้างโดยได้เปลี่ยนแปลงวงเงินและระยะเวลา จากเดิม ๗๓๐ วัน สิ้นสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ แก้ไขเป็นจำนวนวัน ๑,๑๑๘ วันสิ้นสุดวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๔</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
(๘) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด้านบุคลากรแม่สอด อาคารด้านพรมแดนท่าสายลวด อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๓ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๕๙ งวดงาน)</p> <p>ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมฤทธิ์ก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔,๙๐๘,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>กรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ ลำช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p>
(๙) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ด้านฯ เชียงใหม่	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๑๙ งวดงาน)</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ เพิ่มอีกจำนวน ๑๐ งวดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๑,๘๐๘,๘๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๕,๕๒๖,๕๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๑,๒๘๖,๕๐๒ บาท - งวดงานที่ ๓๓ จำนวน ๓,๖๑๗,๖๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๗,๒๓๕,๒๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๑ จำนวน ๓,๒๘๒,๙๖๖ บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๒,๐๑๐,๐๒๕ บาท - งวดงานที่ ๓๔ จำนวน ๑,๘๐๘,๘๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔๒ จำนวน ๒,๐๑๐,๐๒๓ บาท <p style="text-align: center;">โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p>
(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบุคลากรและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบุคลากรภาคที่ ๔	๕ เท่ากับ เป้าหมาย	ศภ. ๔	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ ๑
(๑๑) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ด้านบุคลากรตากใบ	๑.๒ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ด้านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	<p>ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๒๑ งวดงาน)</p> <p>กำลังดำเนินงานงวดงานที่เหลือ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ด้านฯ ได้ออกหนังสือติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
(๑๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านศุลกากรตากใบ	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด่านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ ผู้ชนะการประกวดราคาคือ ห้างหุ้นส่วน สภัส คอนสตรัคชั่น ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน จำนวน ๓ งวดงาน วันสิ้นสุดสัญญา ๔ ก.ย. ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๒,๑๕๔,๐๐๐ บาท ด่านฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
(๑๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการชายแดน ๑ และ ๒ ด่านศุลกากรตากใบ	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด่านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ ผู้ชนะการประกวดราคาคือ นายเจปะปานิ อาแวเปาะจิ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน และ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ด่านฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
(๑๔) โครงการลานตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด่านฯ ตากใบ	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ (ทั้งหมดจำนวน ๗ งวดงาน) ผู้ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน จำนวน ๓ งวดงาน วันสิ้นสุดสัญญา ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา ๕,๗๑๑,๐๐๐ บาท ด่านฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
(๑๕) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วที่ทำการด่านศุลกากรป่าดงเบขาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	ด่านฯ ป่าดง เบขาร์	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และดำเนินการครบ ทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ ๒ ผู้ชนะการประกวดราคาคือ นายชัยวัฒน์ ขอบว่า วันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ งวดงาน วงเงิน ตามสัญญา ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย				
๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	มีการสรุปผลการดำเนินการ พร้อมจัดทำร่างความตกลง ยอมรับร่วมกันภายใต้ โครงการผู้ประกอบการ ระดับมาตรฐานเออีโอ	ดำเนินการศึกษาข้อมูลโครงการเออีโอของจีนเพิ่มเติม และนำเรื่องการจัดทำ AEO-MRA กับศุลกากรจีน เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน และเพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในการดำเนินการ จึงส่งรายชื่อ ผู้ประกอบการเออีโอจีนเพิ่มเติมไปยัง ศทส. และ ศบข. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลความเสี่ยง โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะมีการลงนามในการประชุม WCO Council Session ครั้งที่ ๑๓๕/๑๓๖ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ ณ กรุงปารีส ประเทศเบลเยียม
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การนำของเสียอันตรายเข้ามาทั้งค้ำในราชอาณาจักร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์ การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้อง หรือกำหนดให้มีมาตรการ ทางกฎหมายอื่นที่เหมาะสม	ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการแก้ไขปรับปรุงทบัญญัติ กฎหมาย หรือนำมาตรการเรื่องของตกค้างมาแก้ไขปัญหามาผ่านแดนและของถ่ายลำที่เป็นของเสียอันตราย ที่ถูกทั้งค้ำในราชอาณาจักร

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๒.๒.๓ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร	๐.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กกรม.	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำรายงานประมวลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย - มีมาตรการที่ชัดเจนในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ 	อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย และศึกษาการกำหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ
แนวทางการพัฒนา ๒.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล				
๒.๓.๑ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems)	๒.๗ ต่ำกว่า เป้าหมาย	ศทส.	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้ง ทดสอบระบบฯ และอบรมผู้ใช้งาน - เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของกรมศุลกากร 	<p>จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ (TOR) เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ และขึ้นประกวดราคาเมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจ้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้กระทบกับการจัดทำ TOR เนื่องจากจะต้องระบุงบเงินที่ได้รับการอนุมัติลงในเอกสารด้วย</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ปรับปรุงระยะเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง</p>
๒.๓.๒ การดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กกรม.	มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากรเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ	รวบรวม จัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อไว้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดก่อนคือ แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทข้อมูล เช่น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ คำวินิจฉัย เป็นต้น เพื่อเตรียมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลที่ได้รับผิดชอบหลักตามแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศกำหนดและขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ระบบฐานข้อมูลกลางเสร็จสิ้นจึงจะสามารถนำข้อมูลที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลฯ ได้อย่างถูกต้องต่อไป

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
เรื่องที่ ๓ :พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน แนวทางการพัฒนา ๓.๑ เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย				
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร				
๓.๑.๑ (๑) โครงการจัดการระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้อเทคโนโลยี e-Lock	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- ปริมาณการใช้งานระบบ e-Lock ในการกำกับติดตามการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าระหว่างสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่ติดตั้งระบบ e-Lock (สถานี e-Lock) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - มีสัญญาบำรุงรักษาระบบ e-Lock	ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานภายในของกรมศุลกากร รวมถึงความประสงค์ว่ามีหน่วยงานภายในหน่วยใดประสงค์ที่จะใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้อเทคโนโลยี e-Lock หรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/ CCTV มาใช้ในการตรวจสอบปล่อย	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	- กระบวนการจัดทำสัญญาและการตรวจรับระบบ x-Ray เป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผนปฏิบัติงาน - รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray	อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ X-Ray/ CCTV, VSI, LPRs เพื่อนำไปจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถตรวจสอบสินค้าทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นยำและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง				
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้งานศุลกากร	๑.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	สผก.	สรุปผลการดำเนินโครงการฯ	ประสานงานกับกลุ่มบริษัท 2S Consortium เพื่อกำกับดูแลการส่งข้อมูล PNR ของสายการบินที่มีความพร้อมซึ่งได้ข้อมูล PNR เพิ่มเติมจากสายการบิน ดังนี้ ๑. Hong Kong Airlines ๒. Air Asia ๓. Indonesia Air Asia ๔. Thai Air Asia ๕. Thai Air AsiaX ๖. Air Asia Philippines ๗. China Airlines

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๒.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	ศปช.	รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile ของสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากรในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑	ตามที่กรมฯ ได้อนุมัติให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ ด้านศุลกากรคลองใหญ่และด่านศุลกากรมาบตาพุด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 กรมฯ จึงได้ยกเลิกอนุมัติการเดินทางลงพื้นที่ด่านศุลกากรทั้ง ๓ แห่ง และให้เปลี่ยนรูปแบบจากการลงพื้นที่จริงเป็นการประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ให้หยุดการเดินทางหรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ คณะทำงานฯ ประชุมจึงได้ประชุมหารือ VDO Conference ร่วมกับนายด่านศุลกากรและคณะทำงาน Local Profile ของด่านศุลกากรคลองใหญ่แทนการเดินทางลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร				
๓.๓.๑ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (Cooperation on Information Exchange in Customs Matters Project)	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กสพ.	มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวน ๓๖ ครั้ง	รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยน แจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ เช่น การลักลอบขนบุหรี่ยาเสพติด สินค้า IPR การลักลอบส่งออกรถยนต์ การแลกเปลี่ยนธุรกรรมที่ต้องสงสัย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เป็นต้น ระหว่างศุลกากรประเทศต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail, Line Application, CEN หรือ CENcomm จำนวน ๑๖ ครั้ง เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ศุลกากรประเทศต่างๆ รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ในการปราบปรามและควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๒ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	สสภ.	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการนำร่องฯ ระยะที่ ๑ และ ๒	คณะทำงานได้ดำเนินโครงการนำร่องฯ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Pilot Project on Air Cargo Security) ตามแผนงานที่กำหนด ในระหว่างวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓
เรื่องที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล				
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร				
๔.๑.๑ โครงการศึกษาแนวทางในการนำการปฏิบัติที่ดีด้านศุลกากรมาประยุกต์ใช้ในกรมศุลกากร	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	กยผ.	รายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภายใต้บริบททางศุลกากร
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ สร้างมาตรฐาน ในการพิจารณาด้านพิกัตอัตราศุลกากรและถิ่นกำเนิด				
๔.๒.๑ โครงการจัดฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องกักตักพร้อมพิกัตรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	ทดสอบ และเผยแพร่ฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จัดประชุมคณะทำงานฯ เรื่อง แก๊ซพิกัตฯ สารเคมี POPs ในอนุสัญญาสต็อกโฮล์มส์ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ ทำบันทึกข้อความแจ้งให้ ศพท. ทราบเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมให้ถูกต้อง และติดตามความคืบหน้าของงานโครงการฐานข้อมูล มอก.
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กพท.	รายงานสรุปข้อมูลสำหรับกลุ่มสินค้าเป้าหมายเพื่อกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เหมาะสม	ดำเนินการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เช่น วัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้ากระบวนการผลิตสินค้า เป็นต้น และอยู่ระหว่างเสนอกรมฯ ลงนามในร่างปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร				
๔.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data	๓.๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กมพ.	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา ระบบประเมินราคาศุลกากร - เจ้าหน้าที่ที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความรู้ด้านราคาศุลกากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 	<p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงด้านราคาศุลกากร โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ <u>ระยะสั้น</u> เป็นการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบยื่นเอกสารด้านราคาผ่านระบบ NSW</p> <p><u>ระยะยาว</u> เป็นการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้จัดทำฐานราคาและการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒. ประชุมปรึกษากิจการ จัดทำระบบประเมินราคาศุลกากรด้วย Digital Big Data ร่วมกับ ศทส. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กมพ. มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๒.๑) การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า (SSO) สามารถเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบฯ ได้ภายในเดือน ก.พ. โดยจะพัฒนาตามแบบฟอร์มกำหนดความต้องการสำหรับการพัฒนาระบบจะเป็นการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ หน้าจอการแสดงผล (Interface) ความเสถียรในการดึงข้อมูล และสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้</p> <p>๒.๒) แนวคิดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเกี่ยวกับราคาผ่านระบบ NSW เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและตอบสนอง ต่อนโยบาย Paperless ของกรมฯ โดยเลือกสินค้าบางชนิดมานำร่องก่อน ซึ่งก็คือ รถยนต์ ๔ ยี่ห้อ ได้แก่ Ferrari, Lamborghini, Porsche และ Maserati</p> <p>๓. ศึกษาแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมสรรพสามิตร่วมกับ ศทส. เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาศุลกากรของผู้นำเข้าในแต่ละราย</p>
เรื่องที่ ๕ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร				
แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ				
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๓)	๒.๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กบพ.	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านระบบ e-Learning - รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ 	<p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดรูปแบบเนื้อหา (Content) ทั้ง ๖ ด้าน โดยได้พิจารณากำหนดเนื้อหาที่จะจัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเนื้อหาในระดับกลางในเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างรอการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำเนื้อหาบทเรียนระดับกลางแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการจัดทำเนื้อหาบทเรียนต่อไป</p> <p>๒. กำหนดสิทธิการใช้งาน โดยให้บุคลากรกรมศุลกากรทุกราย สามารถเข้ารับการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ได้</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากข้าราชการบรรจุใหม่และผู้แทนผู้ใช้งานของหน่วยงาน (Users) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) บทเรียนในระลอกต่อไป ตามความเหมาะสม</p> <p>๔. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ สายงานสนับสนุน ผ่านระบบ e-Learning จำนวน ๒๘ ราย ระหว่างวันที่ ๒๖ มี.ค. - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๓</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๕.๑.๒ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๐.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	- มีหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในการย้าย โอนหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการกรมศุลกากร ใช้บังคับตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘	ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ว่ามีการออกใหม่หรือปรับปรุงเกี่ยวกับกรอบเส้นทางความก้าวหน้าของกรมศุลกากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๕.๑.๓ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา แนวทางการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนมติคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและรูปแบบการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่โครงการฯ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ บุคลากรเข้าสู่โครงการฯ
๕.๑.๔ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๒.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร และด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : CK Test) พิจารณาต่อไป
๕.๑.๕ โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษ ของกรมศุลกากร (Customs Talent Management)	๒.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร (Essential Knowledge) และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Supplementary & Managerial Knowledge) ให้แก่ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร (Customs Talent Management) โดยการจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม ณ หน่วยงานภายนอก หลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานศุลกากร และองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความผูกพัน ของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ระหว่างวันที่ ๔-๕ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สวศ.๑ กบท. อาคาร ๑๒๐ ปี ๓. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และบุคลากรของกรมศุลกากร ในเดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สวศ.กบท. จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมออกไปก่อน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๕.๑.๖ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	๓.๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร	ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ไม่สามารถจัดฝึกอบรมตามที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อน กำหนดการจัดฝึกอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ
๕.๑.๗ โครงการสร้างแรงดึงดูดคนดีคนเก่งมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเด่น ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีแผนงานการพัฒนาจุดแข็ง และแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน	จัดทำแบบประชาสัมพันธ์จุดเด่นของกรมฯ และคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการในการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้				
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	คณะทำงาน ดำเนินการ ด้าน นวัตกรรม ของ กรมศุลกากร	รายงานผลการดำเนินการ มาตรการ/แนวทางการ เสริมสร้างบรรยากาศ และปลูกฝังวัฒนธรรม แห่งการสร้างสรรค นวัตกรรมในองค์กร	เชิญชวนหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๕ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกรมศุลกากร ได้แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการพัฒนาองค์การ การดำเนินงาน และการให้บริการได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้ขยายระยะเวลาการรับผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดฯ จากเดิม คือ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ ไปเป็นวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๓
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร				
๕.๓.๑ แผนงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กตน.	มีระบบตรวจสอบภายในเกิดขึ้น	ดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแผนการจัดฝึกอบรมและการทดสอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยกำหนดการอบรมอยู่ใน ช่วงไตรมาสที่ ๒ และ ๓
๕.๓.๒ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๒ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีสรุปผลการดำเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอกรมฯ	รวบรวมข้อมูลของผู้สมัครเพื่อเป็นคนดีศรีศุลกากรจาก ๑๘ หน่วยงาน และส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ๑๘ ราย ให้กับ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน กคจ. สวค. และ สสท. กบท. เพื่อตรวจสอบประวัติในการถูกร้องเรียน การถูกดำเนินการ ทางวินัย และมีกรณีถูกบันทึกประวัติใน ก.พ. ๗ หรือไม่
๕.๓.๓ โครงการระงับศุลกากร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีรายงานสรุปผล การดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล และคำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อ	ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ “ระงับศุลกากร” และให้ทุกส่วนราชการ รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร้องเรียนร้องทุกข์ลงในระบบ Intranet และประสานงาน ให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบรายชื่อหัวหน้าและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๕.๓.๔ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๑.๗ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	บุคลากรกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด และผ่านการประเมินความรู้ จากแบบทดสอบความรู้ ด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงผลที่ได้รับเมื่อ มีการกระทำผิด
๕.๓.๕ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการฯ เสนอกรมฯ	ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่งรับทราบ และจัดทำคู่มือ “การดำเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม และเป็นคู่มือสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ การดำเนินกิจกรรมองค์กรศุลกากรคุณธรรม
๕.๓.๖ โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย	๑ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม สัมมนาผ่านการประเมินผล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องวินัย	ขออนุมัติกรมฯ ในการจัดสัมมนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนา ให้ข้าราชการ มีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ ๕ ตามแผนงานที่กำหนดและประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางในการสัมมนาเพิ่มเติม
๕.๓.๗ โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	รายงานประเมินผลการดำเนิน โครงการเสนอกรมฯ	ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน ตาม “โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน” ทาง Intranet เป็นประจำทุกเดือน ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ตาม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ในเดือน ม.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้ - วัดบุญศรีมณีกรณิ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓ - วัดพรหมรังสี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๓ - วัดฉัตรแก้วจางกลมณี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓ ๓. ดำเนินการขอยกเลิกกิจกรรม “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ในเดือน มี.ค. ๒๕๖๓ และแจ้งเวียน ไปยังหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อขอยกเลิกเนื่องจาก รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัว ของประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับกรมการศาสนาได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ในเดือน มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๓ ๔. จัดเตรียมข้อมูลแบบประเมินตนเองตาม “โครงการคิดดี ทำดี ศุลกากรทำได้” โดยประสานกับ ศทส. ในการจัดทำลงใน Intranet

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๕.๓.๘ โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง	๑.๘ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๘๐ ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรเข้าศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับประมวล จริยธรรม พร้อมเข้าทำ แบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการเรียนรู้ฯ ในระบบ Intranet และผ่านเกณฑ์การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรทั้งหมด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ปฏิญญาอารุชาฉบับปรับปรุง (The Revised Arusha Declaration) ประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (Model Code of Ethics and Conduct) ขององค์การศุลกากรโลก
๕.๓.๙ โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร	๒.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม การดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์	ประสานกับ ศทส. เพื่อแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการระบบลงทะเบียน และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
๕.๓.๑๐ โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ” หัวข้อ “Be Proud” และ “Ethics Boosting”	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	- มีวิดีโอ (Video Clip) หรือ Motion Infographic เผยแพร่ ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ เรื่อง - บุคลากรกรมศุลกากรไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ได้อ่านและ ทำความเข้าใจข้อมูล จากสื่อที่จัดทำขึ้น	ดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชน เพื่อผลิตคลิปวิดีโอ ความยาว ๓ นาทีโดยประมาณ ซึ่งมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เรื่องวินัยและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ที่น่าสนใจ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเผยแพร่ต่อไป
๕.๓.๑๑ โครงการเสริมสร้างเครื่องมือสำหรับการดำเนินการทางวินัย	๓.๖ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีฐานข้อมูลให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น ข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด	ดำเนินการจัดทำข้อมูลและแบ่งแยกประเภท ทบทวนแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อที่จะดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Intranet และเว็บไซต์ http://hrcustoms.go.th
๕.๓.๑๒ โครงการจัดทำคู่มือประชาชน	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ณ สถานที่ให้บริการ	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กรมศุลกากรและของสำนักงาน ก.พ.ร.
๕.๓.๑๓ โครงการศึกษาการกำหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ	๓ เท่ากับ เป้าหมาย	กกม.	รายงานสรุปผล การดำเนินการศึกษา เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัล	ดำเนินการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกับหน่วยงานอื่นที่บังคับใช้ กฎหมายการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
๕.๓.๑๔ การดำเนินงานการกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อย่างเคร่งครัด	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรเข้าใจ และตระหนักถึงโทษ ของการกระทำความผิดวินัย และละเมิด และปฏิบัติหน้าที่ ที่ตนได้รับผิดชอบ ตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบ ทางละเมิด เช่น วินัยนำรู้ การแจ้งเวียนคำสั่งต่างๆ เพื่อดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ การกระทำผิดวินัยและการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พร้อมทั้งบทลงโทษเมื่อกระทำผิดวินัย และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๕.๓.๑๕ การดำเนินงานการบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	กรมศุลกากรมีกลไก การดำเนินงานด้านการกวาดล้าง ทางวินัยอย่างจริงจัง	ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพื่อทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้า ในการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเร่งรัดให้การดำเนินการทางวินัย และการดำเนินการทางละเมิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการทางวินัยเป็นตามขั้นตอนตามกฎหมาย และแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด
๕.๓.๑๖ การดำเนินงานการประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐานวินัย ของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระสำคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	มีการดำเนินการให้บุคลากร กรมศุลกากรให้คำมั่น เป็นลายลักษณ์อักษร แก่ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง ชักซ้อมการใช้มาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของกรมศุลกากร กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง
๕.๓.๑๗ การดำเนินงานการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการ กรมศุลกากร	๒.๕ เท่ากับ เป้าหมาย	กบท.	ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการ กรมศุลกากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บรายได้ และหน่วยงานที่ตรวจสอบ ระดับชำนาญการขึ้นไป ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของตนต่อ ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบ ที่กำหนดต่อผู้บังคับบัญชา และให้เก็บไว้โดยมิให้เปิดเผย และได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๖/ล ๖๙๗ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักการให้จัดทำร่างระเบียบการคืนและ ทำลายของบรรจบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อส่งมอบของฯ คืนให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องอายุราชการ ออกจากราชการ หรือโอนย้ายไปรับราชการที่อื่น

แผนงาน/โครงการ	ระดับ คะแนน	หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ				
๑. โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสะเดาแห่งใหม่ด้านบุคลากรสะเดา		ด้านฯ สะเดา		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
๒. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด้านบุคลากรอรัญประเทศ		ด้านฯ อรัญ ประเทศ		วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ กรมศุลกากรมีหนังสือ ที่ กค๐๕๐๒/๑๕๖๓๙ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้วเพื่อส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สก.๕๑ เนื้อที่ ๑๐-๑-๗๒ ไร่ พร้อมอาคาร สิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓ อาคาร คืนให้แก่กรมธนารักษ์ ซึ่งกรมฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญาฯ และคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายจำนวน ๖,๕๖๖,๖๔๐.๘๙ บาท ให้แก่สำนักงบประมาณ ระงับการดำเนินโครงการ
๓. โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง		สทบ.		ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงาน - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๕,๘๗๓,๓๑๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่		ด้านฯ คลองใหญ่		โครงการดังกล่าว ด้านฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยด้านฯ ได้รายงานกรมฯ ทราบถึงปัญหาดังกล่าว และได้โอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากหน่วยเบิกจ่ายของด้านฯ กลับมายังส่วนกลางแล้ว ระงับการดำเนินโครงการ
๕. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ศุลกากรมุกดาหาร		ด้านฯ มุกดาหาร		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส่วนวางแผนและประเมินผล